
Umsögn
ReykjavÍk þann 3.maÍ. 2024

lagðar eru til eftirfarandi breytingar á Frumvarpinu:

Almennar sanngirnisbætur
449. mál, lagafrumvarp O
154. löggjafarþing 2023-2024.

1. lagt er til að frumvarpið verði afgreitt úr nefnd og samþykkt

2. Lagt er til að þær athugasemndir og tillögur sem koma fram í umsögn ÖBI verð samþykktar.

Greinargerð.
Ég er fórnarlamb þekkts kynferðisabrotamans (sem var dæmdur í margra ára fangelsi). Fyrst í 
Vestmanneyjum og svo á Hlíðardalsskóla, þetta gerðist á árunum 1960-1970. Ég gaf skýrslu og 
kærði um 2010, þá var glæpirnir fyrndir, viðkomandi kynferðisafbrotamaður viðurkenndi í 
skýrslutöku hjá lögreglu brot sín á mér. Ég var á Hlíðardalsskóla á kostnað félagsmálayfirvalda.

Skólin, viðkomandi yfirvöld, Aðventistar hafa ekki beðið mig afsökunar (fyrr en í apríl 2024), 
þessi brot í húsnæði Aðventista í Vestmanneyjum og á Hliðardalsskóla hafa ekki verið að öðru 
leiti ransökuð. Ég þekki til að brotið var á fleirrum en mér.

Í viðtali við sýslumann þá var talið liklegt að ég tilheyri þeim hópi sem datt á milli veggja í fyrri 
ransóknum á kynferðisafbrotum og líklega munu þessi lög ef af þeim verður ná til mín.

Mér þykir þyngra að hugsa um þessi mál en ég hélt, þrátt fyrir að nú séu liðin 60 ár.
Mér þætti sanngjarnt ef þessi lög verði samþykkt (með athugasemdum ÖBI) og að þau myndu ná 
til mín.
Ég myndi ef þetta gengur eftir fá eitthverja smá viðurkenningu á þeim brotum sem voru framin á 
mér í það sem átti að vera verndað umhverfi á sínum tima.

Ég væri til í að mæta á fund nefndarinnar og tala fyrir því að þetta frumvarp verði samþykkt.

Ég hvet til að þetta frumvarp nái fram að ganga.

Með kveðju,
Holberg Másson

https://www.althingi.is/rss/frettir.rss?feed=ferill&malnr=449&lthing=154

